



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลครน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้าง
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลครน ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลครน ตาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลครน เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครดังกล่าวแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลครน แนบท้ายประกาศฯ ภาคผนวก ก

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้างต้นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบคัดเลือก ได้ตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบคัดเลือกกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบได้ว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก หรือตัดสิทธิมิให้เข้าสอบคัดเลือก หรือพิจารณาไม่ผ่านการสอบคัดเลือกหรือถอนรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกรายนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสุรรัตน์ จามิกรณ์)

ประธานกรรมการการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง

(ภาคผนวก ก)

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครน
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้าง

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑	นาย จักรวุธ พรหมน้อย
๒	๐๒	นาย เทอดพงษ์ ยังศรีนาค

๓. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑	นางสาว วรรณนิดา เกื้อตะโก
๒	๐๒	นางสาว นิภาพร เกตทองคำ
๓	๐๓	นางสาว ศิริพร ขาวมะลิ
๔	๐๔	นางสาว อรษา ธนาศรี
๕	๐๕	นางสาว กนกวรรณ แซ่อึ้ง
๖	๐๖	นาง นิตยา เรืองแดง
๗	๐๗	นางสาว วัลภา มีเพียร
๘	๐๘	นางสาว อมรรัตน์ บุญคง